

Số: 56/BC - UBND

Tuy Phước, ngày 25 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện – khóa X

Thực hiện Công văn số 19/TTHĐND ngày 17/3/2016 của Thường trực HĐND huyện Tuy Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa X. Qua rà soát, tổng hợp, UBND huyện xin báo cáo kết quả xử lý, giải quyết, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG, SẢN XUẤT, ĐIỆN VÀ DÂN SINH

1. Về đời sống, sản xuất, dân sinh

- *Cử tri xã Phước Lộc* đề nghị Ban QLNS & VSMT huyện Tuy Phước điều chỉnh giờ thấp sáng điện đường đến 22 giờ đêm tại các điểm giao nhau và các đoạn đường của thuộc Quốc lộ 19 (đoạn trước trụ sở thôn Hạnh Quang) để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời:

Trong thời gian qua, Ban Quản lý NS&VSMT huyện đã và đang vận hành hệ thống điện đường do đơn vị quản lý theo chế độ: chiếu sáng toàn bộ các bóng đèn từ 6 giờ 15 phút đến 22 giờ; từ 22 giờ đến 5 giờ sáng tắt 02 bóng, sáng 01 bóng và điều chỉnh chế độ sáng, tắt phù hợp theo từng mùa trong năm. Trong quá trình vận hành, Ban Quản lý NS&VSMT huyện đã chỉ đạo cán bộ phụ trách thường xuyên kiểm tra các tủ điều khiển, để đảm bảo thực hiện tốt chế độ chiếu sáng nêu trên.

2. Về điện

2.1 *Cử tri xã Phước Hòa* kiến nghị Điện lực Tuy Phước có kế hoạch tu sửa nâng cấp tuyến điện từ Tỉnh lộ 636B đến khu dân cư thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa vì hệ thống này đã quá tải; đồng thời, mở rộng và nâng cấp tuyến điện từ Bắc đập Nha Phu đến cuối Đới 17, thôn Hữu Thành, xã Phước Hòa.

Trả lời:

- Theo Báo cáo số 35/ĐLTP-KT ngày 24/3/2016 của Điện lực Tuy Phước, nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 14 như sau:

+Về việc nâng cấp tuyến điện dọc tỉnh lộ 636B – thôn Kim Xuyên: Điện lực Tuy Phước (ĐLTP) đã lập phương án đầu tư cải tạo và nâng cấp các nhánh rẽ 0,2kV thành đường dây 0,4kV dự kiến thi công trong năm 2016.

+Về việc nâng cấp nhánh rẽ 0,2kV cấp điện dân cư phía bắc đập Gia Phu: Điện lực Tuy Phước đã khảo sát và đưa vào danh mục đầu tư năm 2017.

2.2 Cử tri xã Phước Thắng kiến nghị Điện lực Tuy Phước có kế hoạch kiểm tra bổ sung thêm các pha đường dây tuyến điện **Đội 11, thôn Tư Cung, xã Phước Thắng** từ nhà ông Nguyễn Hữu Phúc đến nhà ông Nguyễn Văn Hùng vì trước kia đủ 3 pha nhưng hiện nay sang tải chỉ còn 1 pha nên không đủ tải.

Trả lời:

- Theo Báo cáo số 35/ĐLTP-KT ngày 24/3/2016 của Điện lực Tuy Phước, Điện lực Tuy Phước đã khảo sát và đưa vào danh mục đầu tư năm 2017.

II. LĨNH VỰC THỦY LỢI

1. Cử tri xã Phước Lộc đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm có kế hoạch hỗ trợ khắc phục các đoạn đê bao ở cánh đồng ngoài (phía Bắc đập Thông 9, thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc) bị lở đã được gia cố năm 2014, nhưng nay lại bị trượt lún.

Trả lời:

Về nội dung Đoạn đê bao ở cánh đồng ngoài (phía Bắc đập Thông 9, thôn Phong Tấn), hiện nay UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành và đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đo đạc. Hiện hồ sơ của dự án đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; khi UBND tỉnh có kế hoạch hỗ trợ nguồn kinh phí, UBND huyện sẽ tiến hành đầu tư xây dựng kiên cố. Trước mắt, để hạn chế tình trạng gây sạt lở trong mùa mưa bão sắp đến, UBND huyện giao trách nhiệm cho UBND xã Phước Lộc tổ chức kiểm tra và có kế hoạch kè, gia cố tạm thời để hạn chế vỡ lở trước mùa mưa, bão năm 2016.

2. Cử tri xã Phước Sơn đề nghị UBND huyện tiếp tục cho thi công đoạn kè từ đồng Chùa đến đập Cát, đoạn Nam Bò Bò đến xóm 8, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn và Nam Bò Bò đến nhà ông Nhuận xóm 15, thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn để phục vụ sản xuất.

Trả lời:

Đối với các dự án công trình nêu trên, từ năm 2012 - 2015, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên và nguồn vốn ngân sách huyện, UBND huyện đã đầu tư gia cố, kiên cố những đoạn bức xúc, theo thứ tự ưu tiên thuộc tuyến đê từ Nam hạ lưu Đập Cát đến giáp cầu Đội Thông, xã Phước Sơn, có tổng chiều dài **445,5 m**, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng là **4.438 triệu đồng**, do nguồn kinh phí đầu tư xây dựng lớn, UBND huyện ghi nhận và giao trách nhiệm cho Phòng NN&PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan kiểm tra, đề

xuất kế hoạch đầu tư những đoạn bức xúc còn lại trình UBND huyện xem xét quyết định khi cân đối được nguồn vốn.

III. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

- *Cử tri xã Phước Nghĩa* đề nghị UBND huyện quan tâm có chủ trương thông tuyến giao thông đoạn xóm Hương Sơn, xã Phước Nghĩa với xóm Giang Bắc, xã Phước Hiệp để Nhân dân thuận lợi trong việc giao thương, buôn bán và đi lại.

Trả lời:

Tuyến đường liên xã Phước Nghĩa - Phước Hiệp dài 4,3 km (với điểm đầu từ cầu 20 thuộc Tỉnh lộ ĐT 640 đến ngã ba Gò Vàng, xã Phước Hiệp) do UBND xã Phước Nghĩa và UBND xã Phước Hiệp quản lý: UBND xã Phước Nghĩa quản lý đoạn tuyến dài 2,3 km, đoạn từ giáp cầu 20 thuộc Tỉnh lộ ĐT 640 đến vùng bạch đàn (xóm Hương Sơn, thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa) và UBND xã Phước Hiệp quản lý đoạn tuyến dài 2 km, từ ngã ba Gò Vàng đến vùng bạch đàn (xóm Hương Sơn, thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa). Hiện chính quyền hai địa phương đã xây dựng đường BTXM trong phạm vi khu dân cư, cụ thể: xã Phước Nghĩa đã xây dựng được 2,2km, đoạn từ giáp cầu 20 thuộc Tỉnh lộ ĐT 640 trở về phía xã Phước Hiệp; xã Phước Hiệp đã xây dựng được 0,9km từ ngã ba Gò Vàng đến hết khu dân cư. Tuyến đường này, còn lại 1,2 km giáp ranh giữa hai địa phương chưa được mở rộng, đã hư hỏng gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân. Kiến nghị cử tri nêu trên là chính đáng, phù hợp với chủ trương của huyện từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, đoạn đường này thuộc quyền quản lý của UBND xã Phước Hiệp và UBND xã Phước Nghĩa. Do đó, UBND hai xã Phước Hiệp và Phước Nghĩa phải có đề xuất cụ thể bằng văn bản trình UBND huyện xem xét, quyết định.

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC

- *Cử tri xã Phước Thành* phản ánh: Hiện nay tình hình dạy thêm, học thêm trên địa bàn xã Phước Thành diễn ra phổ biến, gây áp lực trong việc học tập của các em học sinh. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch kiểm tra xử lý.

Trả lời:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, ngày 23/3/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước đã tiến hành làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phước Thành, Ban chỉ đạo quản lý dạy thêm, học thêm xã Phước Thành để kiểm tra việc quản lý, chỉ đạo, thực hiện dạy thêm, học thêm của hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Phước Thành. Kết quả như sau:

- Tình hình dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

Trong năm học 2015-2016, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn đã tiếp tục tổ chức quán triệt trong cán bộ giáo viên Công văn

1355/SGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định và Công văn số 31/PGDĐT ngày 29/10/2013 của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tuy Phước về việc Hướng dẫn thực hiện quy định tổ chức quản lý dạy thêm, học thêm. Các trường đã tổ chức cho cán bộ giáo viên viết cam kết không dạy thêm trái quy định. Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường ở các trường Tiểu học trên địa bàn không tổ chức thực hiện. Chỉ riêng trường THCS Phước Thành được Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện cấp phép hoạt động từ năm học 2014-2015. Trong thời gian qua, trường THCS Phước Thành đã thực hiện tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường đúng quy định.

- Tình hình dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

Trong năm 2015, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện không có cấp phép cho một cá nhân nào mở lớp dạy thêm, học thêm trên địa bàn xã Phước Thành nhưng việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn xã Phước Thành theo phản ánh của cử tri là có cơ sở.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thấy rằng: Tình hình dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn xã Phước Thành là không đúng quy định nhưng không thực sự tràn lan phổ biến, gây áp lực cho học sinh như phản ánh của cử tri. Các điểm dạy thêm ngoài nhà trường do một vài giáo viên, giáo viên về hưu, sinh viên mới ra trường chưa có việc làm tổ chức, chủ yếu là kèm cặp, dạy thêm cho con em trong gia đình cùng với một vài con em của các gia đình ở địa phương có nhu cầu; số lượng học sinh mỗi điểm dạy thêm từ 5 đến 6 em.

Từ cuối năm 2015 đến nay, lãnh đạo địa phương và Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm của xã đã thường xuyên nhắc nhở Nhân dân thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm. Do vậy, một số điểm dạy thêm đã dừng hoạt động; đồng thời, tình hình dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đến nay đã giảm nhiều.

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND huyện giao trách nhiệm cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và lãnh đạo chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ giáo viên và Nhân dân trên địa bàn xã Phước Thành thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm.

V. LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG

- Cử tri xã Phước Thành phản ánh: Tình hình an ninh trật tự diễn ra phức tạp trên địa bàn xã Phước Thành. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công an huyện tăng cường lực lượng về địa phương để đảm bảo an ninh trật tự.

Trả lời:

Theo Báo cáo số 273/BC-CAH-TH ngày 22/3/2016 của Công an huyện Tuy Phước: Trong năm 2015, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Phước Thành tương đối ổn định. Các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra chủ yếu là các vụ cướp xe đạp điện, làm hư hỏng tài sản, vi phạm các quy định về

điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đánh nhau, trộm cắp tài sản, đánh bạc,...

Trước tình hình trên, để phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện đã phân công lực lượng phối hợp với Công an xã Phước Thành thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kịp thời đấu tranh triệt xóa các băng, ổ, nhóm hoạt động phạm tội và các tụ điểm tệ nạn xã hội; không để phát sinh, hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm đòi nợ thuê; kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cờ bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên...; tập trung đấu tranh các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và các dịp lễ hội năm 2016, tạo điều kiện cho Nhân dân vui xuân đón tết an toàn, lành mạnh.

Kết quả, năm 2015, địa bàn xã Phước Thành xảy ra 9 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra khám phá khởi tố 5 vụ - 13 bị can (02 vụ - 6 bị can cố ý làm hư hỏng tài sản; 01 vụ - 01 bị can vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; 01 vụ - 01 bị can cướp xe đạp điện); xử lý hành chính 4 vụ - 12 đối tượng (02 vụ - 4 đối tượng đánh nhau gây thương tích; 01 vụ - 02 đối tượng trộm cắp tài sản; 01 vụ - 6 đối tượng đánh bạc).

Điển hình: Công an huyện đã điều tra vụ Lê Văn Phúc, 1996 ở Cảnh An 1, xã Phước Thành đã có hành vi trộm cắp tài sản nhà dân; triệt xóa 01 nhóm – 5 đối tượng chuyên cướp tài sản xe đạp điện của học sinh trên địa bàn xã Phước Thành vào tháng 7/2015 do Lê Văn Minh, sinh năm 1999 ở tổ 37, KV4, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn cầm đầu; tháng 02/2016 triệt xóa nhóm trộm cắp mai nhà dân trên địa bàn xã Phước Thành, xã Canh Vinh, Vân Canh do Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1996 ở Cảnh An 1, xã Phước Thành cùng đồng bọn thực hiện.

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Phước Thành, trong thời gian tới Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường lực lượng xuống cơ sở, tổ chức triển khai thực hiện tốt biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng hình sự, ma túy... Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, khám phá các loại tội phạm; truy bắt, vận động đầu thú đối tượng có quyết định truy nã; lập hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an huyện tăng cường phối hợp với Công an xã và các ban, ngành, hội đoàn thể, chính quyền xã Phước Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp cán bộ và Nhân dân, trong các cơ quan, đơn vị, trường học nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật và ý thức chấp hành luật pháp. Củng cố và kiện toàn các Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ huyện đến cơ sở để chỉ đạo điều hành có hiệu quả các hoạt động phòng, chống tội


phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người. Đối với các lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đơn vị, địa phương phải tiến hành củng cố, bồi dưỡng, tập huấn và trang bị phương tiện cần thiết để các lực lượng này có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Trên đây là Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa X, UBND huyện kính báo cáo Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện. *My*

Nơi nhận:

- TT HU;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- TTTHĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- LĐ VP HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỖ TỊCH



My

Nguyễn Đình Thuận